

Số: 128 /TB-UBND

Hưng Yên, ngày 19 tháng 6 năm 2009

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Quán tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ giải phóng mặt bằng dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội- Hải Phòng đoạn qua tỉnh Hưng Yên

Ngày 16/6/2009, tại Văn phòng UBND tỉnh Hưng Yên, đồng chí Nguyễn Thanh Quán, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp kiểm điểm tiến độ giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội- Hải Phòng, đoạn qua tỉnh Hưng Yên (dưới đây viết tắt là đường ô tô cao tốc); dự họp có lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Công thương, Văn phòng UBND tỉnh, Điện lực Hưng Yên, Viễn thông Hưng Yên; lãnh đạo Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư Tài chính Việt Nam, lãnh đạo UBND các huyện Văn Giang, Yên Mỹ và Ân Thi.

Sau khi nghe Sở Tài chính, UBND các huyện Văn Giang, Yên Mỹ và Ân Thi báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng đường ô tô cao tốc và ý kiến của các đại biểu dự họp, **Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Quán đã kết luận như sau:**

Thời gian qua Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam đã phối hợp tích cực với chủ đầu tư tiêu dự án GPMB và các địa phương trong việc giải phóng mặt bằng đường ô tô cao tốc. UBND tỉnh biểu dương UBND các huyện Văn Giang, Yên Mỹ, Ân Thi, các sở, ngành, địa phương liên quan đã có nhiều cố gắng trong việc triển khai thực hiện. Tuy nhiên, về tổng thể tiến độ giải phóng mặt bằng vẫn chậm, giải phóng mặt bằng đoạn qua khu dân cư và xây dựng các khu tái định cư chậm so với yêu cầu. Các chủ đầu tư tiêu dự án giải phóng mặt bằng phải cố gắng hơn nữa, tập trung mọi nỗ lực để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đúng tiến độ.

Để đảm bảo thời gian bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư theo kế hoạch, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện Văn Giang, Yên Mỹ, Ân Thi và các đơn vị liên quan thực hiện ngay những nhiệm vụ sau đây:

I. UBND các huyện Văn Giang, Yên Mỹ và Ân Thi:

1- Về xây dựng các khu tái định cư:

- Khẩn trương hoàn thành các thủ tục về thu hồi đất, lập và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ; đôn đốc đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn thiện báo cáo kinh tế kỹ thuật để trình thẩm định, phê duyệt theo quy định. Riêng huyện Văn Giang phải hoàn chỉnh thủ tục thu hồi đất xây dựng các khu tái định cư báo cáo Sở Tài Nguyên Môi trường thẩm định trình UBND tỉnh trước ngày 20/6/2009.

- Khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư để lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm (nguồn lực tài chính, máy móc thiết bị, nhân lực...) để sớm triển khai thi công các gói thầu xây lắp xây dựng các khu tái định cư.

- Trường hợp giá đền bù đất ở và giá đất ở khu tái định cư có sự chênh lệch được thực hiện theo Thông báo số 329/TB-VPCP ngày 05/12/2008 của Văn Phòng Chính Phủ về việc ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về tình hình triển khai Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội- Hải Phòng.

2- Tiếp tục chỉ đạo Ban giải phóng mặt bằng, Hội đồng GPMB huyện và UBND các xã tổ chức xét duyệt nguồn gốc đất ở, các loại đất khác để công khai và ra quyết định thu hồi đất đến từng hộ gia đình, cá nhân trong diện giải phóng mặt bằng; đồng thời lập, thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ về đất ở và tài sản trên đất kịp thời chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân.

Đối với các hộ gia đình có tình chống đối, không chấp hành quyết định thu hồi đất kể cả số hộ đã kiểm kê bắt buộc thì khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục theo quy định của pháp luật để ra quyết định cưỡng chế và tổ chức cưỡng chế thu hồi đất và bàn giao mặt bằng đúng tiến độ.

3- Các điểm đầu nối kênh mương, thủy lợi, giao thông: UBND các huyện Văn Giang, Yên Mỹ và Ân Thi phối hợp với VIDIFI căn cứ vào hồ sơ thiết kế kênh mương, thủy lợi, giao thông trong phạm vi GPMB của dự án đường ô tô cao tốc để lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình và chủ động tổ chức thi công đảm bảo kịp thời phục vụ sản xuất nông nghiệp.

4- Đối với ngôi mộ Tổ dòng họ Ngô, xã Tân Phúc, huyện Ân Thi: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND huyện Ân Thi chỉ đạo UBND xã Tân Phúc vận động dòng họ Ngô chấp nhận diện tích đất để xây mộ cho phù hợp; đồng thời thống nhất với đại diện dòng họ Ngô để di chuyển sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

II. Các sở, ngành và đơn vị liên quan:

1- Sở Tài nguyên và Môi trường:

+ Hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các trường hợp bị thu hồi đất theo quy định của pháp luật; đồng thời xử lý kịp thời những khó khăn vướng mắc về bồi thường, hỗ trợ đất, nếu vượt quá thẩm quyền tổng hợp vướng mắc báo cáo UBND tỉnh.

+ Kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác khoáng sản như: cát, vật liệu khác của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn; xử lý nghiêm các đối tượng khai thác khoáng sản trái phép và các vi phạm pháp luật về khoáng sản theo quy định của pháp luật;

2- Các sở, ngành liên quan: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo chức năng nhiệm vụ, chủ động giải quyết ngay các công việc của ngành liên quan đến giải phóng mặt bằng đường ô tô cao tốc, nhất là việc thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật, các khu tái định cư đảm bảo thời gian quy định.

3- Điện lực Hưng Yên, Viễn thông Hưng Yên, Chi nhánh Viettel Hưng Yên phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính, UBND các huyện Văn Giang, Yên Mỹ, Ân Thi (các chủ đầu tư tiểu dự án GPMB các công trình kỹ thuật) để khẩn trương hoàn thiện các báo cáo kinh tế kỹ thuật di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc lĩnh vực của ngành mình để tổ chức di chuyển đảm bảo thời gian bàn giao mặt bằng theo quy định.

4- Đồng ý điều chỉnh các công trình di chuyển đường điện trung thế, hạ thế do UBND các huyện Văn Giang, Yên Mỹ, Ân Thi làm chủ đầu tư sang chủ đầu tư mới là Sở Tài chính theo đề nghị của Điện lực Hưng Yên tại văn bản số 1906/ĐHY-P14 ngày 08/6/2009;

Sở Tài chính có trách nhiệm tổ chức lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, trình thẩm định phê duyệt theo quy định và tổ chức thi công di chuyển đường điện trung thế, hạ thế đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công đường ô tô cao tốc.

5- Đề nghị Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam:

- Khẩn trương cấm mốc và bàn giao hồ sơ giải phóng mặt bằng đối với các nút giao liên thông, trạm thu phí, trạm dừng để sớm thu hồi đất và triển khai công tác giải phóng mặt bằng; ứng và chuyển tiền kịp thời cho các chủ đầu tư tiêu dự án giải phóng mặt bằng để chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân ngay sau khi phương án bồi thường, hỗ trợ được phê duyệt và thi công di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật.

- Thống nhất với Sở Giao thông Vận tải, UBND các huyện, xã liên quan về sử dụng một số tuyến đường của địa phương để phục vụ thi công đường ô tô cao tốc Hà Nội- Hải Phòng; phải có trách nhiệm duy tu, bảo dưỡng trong quá trình khai thác, cũng như hoàn trả đưa vào sử dụng đảm bảo quy định.

- Chỉ đạo nhà thầu thi công đường ô tô cao tốc không được vận chuyển vật liệu trên các tuyến đường chưa thống nhất với địa phương; các tuyến đường đã thống nhất để vận chuyển vật liệu thi công chỉ được sử dụng phương tiện đúng tải trọng qui định.

- Thống nhất thỏa thuận lại với địa phương về những thay đổi trong thiết kế cơ sở các công trình đường gom, cầu vượt, cống chui dân sinh, cống tưới tiêu thoát nước thuộc đường cao tốc đoạn trên địa phận tỉnh Hưng Yên.

UBND tỉnh thông báo để UBND các huyện Văn Giang, Yên Mỹ, Ân Thi, các sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Tổng Cty phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam;
- Thành viên Ban chỉ đạo;
- UBND các huyện: VG, YM, ÂT;
- Các sở: TC, CT, TNMT, XD, GTVT, KH&ĐT, NN &PTNT;
- Lãnh đạo văn phòng;
- Điện lực Hưng Yên;
- Viện Thông Hưng Yên;
- Chi nhánh Viettel Hưng Yên;
- CV: TNMT, NC¹;
- Lưu: Văn thư, GTTL;

**TL. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Văn Doanh